

สัมมนาวิทยกถาของพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) วัดบึงพระลานชัย

ในงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ได้โดยชอบ พระองค์นั้น
วันนี้เป็นวันเทศบาล ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดให้มีการบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญกุศล เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความ
เป็นสิริมงคลในชีวิต

วันเทศบาล คือ วันรักษาท้องถิ่น เทศะ แปลว่าท้องถิ่น บาล แปลว่ารักษา วันเทศบาลก็คือวันรักษาท้องถิ่น
ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง ก้าวหน้า

ในยุคปัจจุบัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก อยากจะ
กล่าวด้วยใจจริงว่า งานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ ต้องเป็นหนึ่งใน ไม่เป็นสองรองใครเขา ผู้บริหาร ก็เป็นหนึ่งใน สมศักดิ์ศรี
ชาวร้อยเอ็ด ก็เป็นหนึ่งในปฐพี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก็ต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไป เพราะว่าเราทุกคนร่วมมือ ร่วมใจ
ตั้งแต่อาดตมามาอยู่ที่เมืองร้อยเอ็ด ก็เป็นเวลาหลายปี ก็เห็นคณะกรรมการบริหารยุคปัจจุบัน สร้างความเจริญให้กับ
ท้องถิ่นในทุกรูปแบบ มองดู วัดบึงพระลานชัย บึงพลาญชัยก็เห็นความเจริญรุ่งเรือง และก็ห่มเท เสียสละทุกอย่าง
ให้กับชาวร้อยเอ็ด ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง ก้าวหน้า พุดสั้น ๆ ว่า ทุกท่าน มีจิตสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่า

เราจะต้อง	ทำดีเพื่อ	ชาติ	ศาสน์กษัตริย์
	ทำดีเพื่อ	รัฐ	ไทยทั้งผอง
	ทำดีเพื่อ	ประเทศ	เขตแหลมทอง
	ทำดีเพื่อ	พี่น้อง	ผองเฝ้าไทย
	ทำดีเพื่อ	ส่วนรวม	ร่วมแรงจิต
	ทำดีเพื่อ	ชีวิต	ให้พิสมัย
	ทำดีเพื่อ	ตน	ให้พ้นภัย
	ทำดีเพื่อ	ชาติไทย	ให้รุ่งเรือง

หลักปฏิบัติสั้น ๆ อด อัด อุด

อด คือ อดทน สร้างคุณงามความดีเพื่อลูกหลาน เพื่อบ้านเมือง

อัด คือ อัดความดีเข้ามาหาตัวเราให้มาก ๆ และกระจายความดีไปให้กว้างที่สุด เท่าที่สามารถจะกว้างได้

อุด คือ อุดความชั่วไม่ให้ไหลเข้ามาหาเรา

โอกาส มีไว้ให้เราทำ เมื่อเรามีโอกาสแล้วให้รีบทำ เดียวจะหมดโอกาส ถ้าไม่รีบทำ เพราะฉะนั้นโอกาส
มีไว้เพื่อทำ

อดีต มีไว้เพื่อจำ อดีต คือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว แต่ละปี แต่ละปี ส่วนที่ดีเราก็พยายามทำต่อ เดิม เสริมยอด
ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ส่วนที่ไม่ดี เราก็แก้ไขปรับปรุง

ปัญญา มีไว้เพื่อแก้ แก้ปัญหา ไม่ว่าจะปัญหาชีวิตเดียว ชีวิตคู่ ชีวิตหมู่ ชีวิตสังคม ถ้าไม่มีปัญญา
ก็แก้ปัญหาไม่ได้

อย่างคนโบราณ เวลามารวมตัวกันมาก ๆ อย่างวันนี้ ก็มักจะพูดว่า วันนี้เรามาทำบุญ ทำบุญให้หมดตัว ถ้าไม่มีปัญญาก็แก้ไม่ได้ว่า ทำบุญให้หมดตัว ทุกคนก็ตีบทบาท พกเงินมาเท่าไร ก็ทำทานให้หมด ความจริง การทำบุญที่ว่าทำบุญให้หมดตัว หมายความว่า กายก็ให้เป็นบุญ วาจาก็ให้เป็นบุญ จิตใจก็ให้เป็นบุญ เรียกทำบุญหมดตัว สังคมใดทำบุญหมดตัว สังคมนั้นมีแต่ความเจริญ รุ่งเรือง มั่นคง ก้าวหน้า ไม่มีปัญหา มีแต่ความสงบสุข

ขออำนวยการ อ่างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลาย ได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญในวันนี้ ขอจงมาร่วมกันเป็นมหันตเดชานุภาพ สนับสนุน เกื้อกูล ส่งเสริม ให้ทุกท่าน มีสุขภาพ กายดี สุขภาพจิตดี สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ สร้างบุญบารมีธรรม สัมฤทธิ์ผล ประสพสรรพสิ่ง มิ่งมงคล สมบูรณ์พูนผล ทุกทิพา ราตรีกาล จงทุกๆ ท่าน เทอญ